

Số: *14* /BC-HĐND-BPC

Đak Pơ, ngày *17* tháng *12* năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả thẩm tra các Báo cáo của UBND huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện do UBND huyện trình

Kính gửi: Hội đồng nhân huyện khóa IV, Kỳ họp thứ Tư.

Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND huyện tại Thông báo số 60/TB-HĐND ngày 08/11/2021, để chuẩn bị nội dung trình HĐND huyện khóa IV, Kỳ họp thứ Tư, ngày 16/12/2021, Ban Pháp chế HĐND huyện đã tổ chức phiên họp để thẩm tra các Báo cáo của UBND huyện thuộc lĩnh vực nội chính, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện do UBND huyện trình tại Kỳ họp.

Trên cơ sở xem xét nội dung tài liệu trình Kỳ họp và các văn bản có liên quan; qua ý kiến thảo luận của các thành viên Ban Pháp chế và đại biểu tham dự phiên họp, Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

Phần thứ nhất

THẨM TRA CÁC BÁO CÁO

1. Báo cáo số 403/BC-UBND ngày 08/12/2021 của UBND huyện về tình hình thực hiện công tác năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 (phần công tác nội chính):

Ban Pháp chế HĐND huyện cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo của UBND huyện về đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022 trên lĩnh vực nội chính.

Năm 2021, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện được giữ vững ổn định; thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho các sự kiện quan trọng của đất nước, tỉnh, huyện như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổ chức giao quân năm 2021 đạt 100% chỉ tiêu tình giao, đảm bảo chất lượng; tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ tại 02 xã; triển khai thực hiện Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025; làm tốt công tác chuẩn bị, vận hành

các khu cách ly tập trung tại huyện theo đúng quy định. Triển khai công tác tuyển quân năm 2022.

Tổ chức thi tuyển viên chức giáo viên năm 2020 đảm bảo theo đúng quy định. Quyết định giao chỉ tiêu quản lý biên chế hành chính cho các cơ quan. Rà soát, bổ sung quy hoạch và đưa ra khỏi quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo. Kiện toàn, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy sau bầu cử HĐND các cấp. Hoàn thiện Đề án vị trí việc làm trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong xét tặng danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng, đảm bảo công khai, minh bạch, kịp thời.

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo.

UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, địa phương tiếp tục rà soát, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính của huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Pháp chế nhận thấy UBND huyện đã thẳng thắn đánh giá, nhìn nhận những tồn tại, hạn chế như:

Công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND huyện ở một số mặt có lúc chưa thật sự toàn diện; công tác kiểm tra, chỉ đạo xử lý một số vấn đề có lúc chưa được tập trung một cách quyết liệt nên ở một số lĩnh vực công tác chưa có sự chuyển biến mạnh, nhất là lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng một số công trình trọng điểm...

Thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt việc chỉ đạo, triển khai, thực hiện nhiệm vụ do lãnh đạo UBND huyện giao. Tinh thần trách nhiệm của một bộ phận công chức, người đứng đầu một số ngành, địa phương trong việc thực thi nhiệm vụ chưa cao, thiếu sâu sát, thiếu linh hoạt trong vận dụng cơ chế chính sách để xử lý, giải quyết.

Ngoài ra, qua giám sát chuyên đề, Ban Pháp chế HĐND huyện đã chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và quy hoạch trên địa bàn huyện¹; công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện².

UBND huyện, các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thật sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện kiến nghị sau thẩm tra, giám sát của Ban

¹ Báo cáo số 06/BC-HĐND ngày 16/4/2021 về kết quả giám sát việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và quy hoạch trên địa bàn huyện.

² Báo cáo số 13/BC-HĐND ngày 25/6/2021 về kết quả giám sát việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.

Pháp chế HĐND huyện; thiếu kiên quyết trong việc xử lý, giải quyết kiến nghị; một số kiến nghị chưa được kiểm tra thường xuyên hoặc chưa thực hiện triệt để³.

Ban Pháp chế đề nghị UBND huyện:

Trong thời gian đến cần có giải pháp cụ thể và chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị, địa phương khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên.

2. Báo cáo số 388/BC-UBND ngày 30/11/2021 của UBND huyện về tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022:

Ban Pháp chế HĐND huyện cơ bản thống nhất với nội dung Báo cáo của UBND huyện và nhận thấy:

Trong năm 2021, không xảy ra vụ việc tham nhũng; chưa phát hiện cơ quan, đơn vị vi phạm các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động; triển khai thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính nhà nước.

Cơ quan Thanh tra đã triển khai 04 cuộc thanh tra hành chính và 02 cuộc thanh tra đột xuất. Ban hành 04 kết luận thanh tra, qua đó đã chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót và đề nghị các đơn vị khắc phục. Ngoài ra, phát hiện sai phạm về kinh tế với số tiền **43.056.050 đồng** tại UBND xã Ya Hội, đề nghị tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với UBND xã Ya Hội, các thành viên Ban quản lý dự án xã.

Đang triển khai 02 cuộc thanh tra: về công tác quản lý, sử dụng các khoản thu, đóng góp của cha mẹ học sinh tại các trường học; việc quản lý, đầu tư, thực hiện các nguồn vốn hỗ trợ công trình dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019, năm 2020 tại UBND xã An Thành.

Ban tiếp công dân huyện tiếp: 47 lượt, 59 người, trong đó tiếp công dân định kỳ và đột xuất của lãnh đạo: 33 lượt; tiếp công dân thường xuyên: 14 lượt với 43 vụ việc. Công dân đến phản ánh: các cơ quan giải quyết hồ sơ đất đai chậm trễ so với thời gian hẹn, chậm cung cấp thông tin về đất đai theo văn bản đề nghị của Tòa án nhân dân huyện, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng đối tượng, giải quyết đơn thư kéo dài...

Tiếp nhận 56 đơn, trong đó đơn đủ điều kiện giải quyết là 52 (01 đơn khiếu nại, 51 đơn phản ánh, kiến nghị). Đã giải quyết xong 45 đơn, đang giải quyết 07

³ Báo cáo số 08/BC-HĐND, ngày 03/11/2021 của Ban Pháp chế HĐND huyện về kết quả giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện trong năm 2019, 2020.

Báo cáo số 04/BC-HĐND, ngày 10/8/2021 của Ban Pháp chế HĐND huyện về kết quả thẩm tra các Báo cáo của UBND huyện thuộc lĩnh vực nội chính, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện do UBND huyện trình tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện khóa IV.